

THỤY DŨNG VƯỢT KHÓ VỀ ĐÍCH

Là xã thuần nông, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) thấp song với nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, xã Thụy Dũng (Thái Thụy) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh xét duyệt, công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM vào tháng 9/2019.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, Thụy Dũng khó khăn đủ bề bởi nền kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, đồng ruộng manh mún, hệ thống bờ vùng, bờ thửa không được đầu tư củng cố thường xuyên nên rất khó khăn cho việc đắp máy mốt, cơ giới vào sản xuất; hệ thống giao thông nhỏ hẹp chưa được quy hoạch... Qua rà soát đối chiếu với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM của Chính phủ năm 2010 xã mới đạt 5/19 tiêu chí, 14 tiêu chí còn lại cần nhiều kinh phí để xây dựng.



Xã Thụy Dũng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ông Vũ Tam Luân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền xã xác định xây dựng NTM là cơ hội để thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân. Vì vậy, xuyên suốt quá trình thực hiện xây dựng NTM xã đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia này. Qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã nhận thấy rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong công cuộc xây dựng NTM. Khi triển khai, thực hiện địa phương phát huy dân chủ rộng rãi trong việc tham gia xây dựng để án, lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết về: hệ thống giao thông thủy lợi, trung tâm xã; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, củng

cố các hoạt động trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội... Nhờ vậy đã tạo được sự đồng thuận của người dân và nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Khởi điểm là nhân dân đồng thuận cùng với xã thực hiện thành công dẫn dắt đổi thửa, từ 9,2 thửa/hộ xuống còn gần 2 thửa/hộ; thực hiện chỉnh trang đồng ruộng, đào đắp bờ vùng, bờ thửa...

Mặc dù chương trình xây dựng NTM tại Thụy Dũng đã đạt được một số kết quả tích cực trong những năm đầu thực hiện, tuy nhiên, đến hết năm 2017, xã mới đạt 11/19 tiêu chí NTM, 8 tiêu chí còn lại chủ yếu liên quan đến xây dựng cơ bản cần nhiều vốn để đầu tư như: giao thông, thủy lợi, môi trường, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... Vì quyết tâm về đích, xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh

thủ cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện, nguồn xã hội hóa, đóng góp của nhân dân, con em xa quê để thực hiện các tiêu chí còn lại. Do làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận khéo nên phong trào xây dựng NTM ở Thụy Dũng nhận được sự vào cuộc tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trong việc hiến đất, công sức, tiền của để xây dựng các công trình NTM. Qua gần 10 năm xây dựng NTM, nhân dân toàn xã đã hiến 124.773m² đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông, thủy lợi nội đồng. Không ít gia đình ngoài đóng góp theo quy định còn kêu gọi con em xa quê tài trợ hàng chục triệu đồng để làm đường giao thông. Trong hơn 53 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng NTM của Thụy Dũng, nhân dân đóng góp gần 21 tỷ đồng, chiếm gần 40%, còn lại là

nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, huyện. Từ nguồn vốn trên, xã đã bê tông hóa được 26,2km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới nhà văn hóa xã, 4 nhà văn hóa thôn, trên 4km kênh mương thủy lợi, trạm y tế xã; 8 phòng học trường mầm non xã, 4 phòng học trường THCS, khu xử lý rác thải tập trung; chợ và sân vận động trung tâm xã...

Người dân hưởng thành quả

Qua hơn 2 năm tập trung xây dựng NTM từ năm 2017 đến đầu tháng 1/2019, Thụy Dũng xây dựng cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM và được UBND tỉnh xét duyệt, công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM vào tháng 9/2019. Về Thụy Dũng hôm nay ai cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ nét của vùng quê thuần nông này, đường làng, ngõ xóm

rộng rãi được thảm nhựa, bê tông hóa, không còn cảnh lầy lội, nhỏ hẹp như trước đây. Nhiều ngôi nhà mới của nhà dân được xây dựng kiên cố, khang trang. Chất lượng cuộc sống của người dân địa phương từng bước được nâng cao. Ông Nguyễn Văn Mao, thôn Phương Man cho biết: Tôi nhận thấy cuộc sống của gia đình mình và người dân trong thôn hiện nay thay đổi, nâng cao hơn so với trước kia rất nhiều. Hiện nay, đường làng, ngõ xóm trong thôn, xã được mở rộng, khang trang, thảm nhựa và bê tông hóa vào đến tận cổng nhà, người dân được sử dụng nước sạch, môi trường sạch sẽ... Có được như vậy chính là nhờ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã đoàn kết, chung sức xây dựng NTM.

Cơ sở hạ tầng NTM được đầu tư đồng bộ đã tạo điều kiện để xã đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm gần đây, xã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhất là đẩy mạnh phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ. Các cơ sở sản xuất nghề, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã hiện phát triển, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh vật tư nông nghiệp, xây dựng, thức ăn gia súc, vận tải, điện máy, điện tử, điện gia dụng; các nghề mộc, nghề đá, sửa chữa xe máy, hàn xì, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Từ đó, nâng thu nhập bình quân đầu người của Thụy Dũng năm 2019 đạt gần 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển biến theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Nếu năm 2010, sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 60% cơ cấu kinh tế của xã thì hiện nay lĩnh vực này đã giảm còn hơn 30%.

TRẦN TUẤN

Ông Vũ Tam Luân, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Dũng



Để có được thành quả xây dựng NTM như hiện nay bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện; sự sát sao trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền xã còn có sự đóng góp công sức rất lớn của nhân dân, con em xa quê hương. Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, vì thế Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được nhằm hướng tới xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Thụy Dũng



Xác định mục tiêu xây dựng NTM chính là nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân nên trong thời gian tới, UBND xã sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm khai thác tối đa những lợi thế trong phát triển kinh tế của địa phương. Tiếp tục vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng hiệu quả kinh tế, đồng thời tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu, tạo thêm nhiều việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn...

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Dũng



Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, xã đã quan tâm đầu tư xây dựng mới 8 phòng học tại trường. Nhờ vậy, giúp nhà trường có đủ phòng học, không để các cháu mầm non phải học dồn, học ghép lớp. Điều kiện cơ sở hạ tầng trường học tốt đã tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Thơm, thôn Đông Dương, xã Thụy Dũng



Hiện nay, các đường bê tông hóa đã ra tận cánh đồng, hệ thống kênh mương được củng cố hóa đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân, đưa máy mốt vào sản xuất và phục vụ tưới, tiêu. Nhờ vậy, những năm gần đây, người dân trong xã phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là mở rộng diện tích cây màu, nuôi trồng thủy sản để nâng cao thu nhập.



Nông dân Thụy Dũng sản xuất cây màu.

PHẢI ĐƯA HÀNG VIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng điểm bán hàng Việt bên cạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường còn giúp cho bà con yên tâm có thêm địa chỉ mua sắm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Để thực hiện cuộc vận

động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và nhân rộng mô hình điểm bán hàng Việt trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu: MTTQ tỉnh, Sở Công Thương, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động có chiều sâu và lan tỏa, đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, hiệu quả. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về

cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và các điểm bán hàng Việt để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động này, từ đó tích cực hưởng ứng tham gia tiêu dùng hàng Việt. Đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành tốt, tích cực quảng bá sản phẩm, đổi mới dịch vụ phục vụ khách hàng, kinh doanh hàng Việt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thu hút khách hàng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

thiết cho tỉnh Sơn La nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn ở địa phương.

Trần trọng cảm ơn sự đón tiếp chân thành, trọng thị và chu đáo của tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định những kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình chắc chắn sẽ là tiền đề quan trọng giúp tỉnh Sơn La thực hiện có hiệu quả hơn trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; sáp nhập các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo phương án "5 tại chỗ", đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tinh thần đã chỉ đạo rất quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện và mô hình hiện đang hoạt động rất hiệu quả, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan cùng cấp các văn bản, tài liệu cần

▶ MTTQ THÀNH PHỐ Tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận

Chiều ngày 20/12, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, MTTQ thành phố truyền đạt các nội dung của Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; về đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hành động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên; về đại đoàn kết toàn dân tộc

trong giai đoạn hiện nay; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, công tác nắm bắt dư luận xã hội của MTTQ các cấp và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, một số nhiệm vụ chính trị của thành phố thời gian qua.

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MINH NGUYỄN

▶ Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện Kiến Xương

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), chiều ngày 20/12, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Xương tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của quân và dân huyện Kiến Xương.

▶ Tọa đàm cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

Sáng ngày 20/12, tại Trường THPT Trần Thị Dung, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực TSC, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp phục vụ tuyển sinh đại học cho hơn 1.000 học sinh đại diện cho các trường THPT trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực TSC đã cung cấp, trao đổi thông tin về dự báo việc làm, xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu của thị trường lao động và hướng nghiệp để giúp học sinh hiểu sâu về các ngành,

hiện nay, các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, tổ thêm truyền thống vẻ vang của quân đội; góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

XUÂN PHƯƠNG

nghề mà mình yêu thích; các ngành, nghề đang và sẽ có sức hút lớn trên thị trường lao động, đặc biệt là những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến thị trường lao động Việt Nam. Từ đó, các em có định hướng trong việc lựa chọn ngành, nghề, trường đào tạo phù hợp với cá nhân, nhu cầu xã hội, từ đó tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Nhân dịp này, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực TSC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và một số tổ chức trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

ĐẶNG ANH

▶ Hỗ trợ 13,867 tỷ đồng thực hiện chiến dịch diệt chuột năm 2020

Để bảo vệ sản xuất, năm 2020, UBND tỉnh hỗ trợ 6,611 tỷ đồng mua thuốc hóa học để diệt chuột; các huyện, thành phố hỗ trợ 7,256 tỷ đồng kinh phí mua thuốc hóa học, sinh học, kinh phí thuê dịch vụ bảo vệ thực vật diệt chuột cho các địa phương, hỗ trợ cho tổ, đội diệt chuột để tổ chức diệt chuột bằng phương pháp thủ công.

Đối với biện pháp diệt chuột thủ công, sinh học, thực hiện chiến dịch với quy mô toàn tỉnh khi đổ ải vụ xuân và giữa hai vụ lúa xuân và lúa mùa năm 2020 đồng thời phát động nông dân thực hiện diệt chuột đều khắp, thường xuyên, liên tục trong năm. Biện pháp hóa học sẽ tập trung đặt bả 3 đợt: trên cây màu xuân đặt thuốc từ khi gieo trồng đến ngày 10/2/2020; trên lúa xuân tập trung đặt bả từ cuối tháng 1/2020; trên cây màu vụ hè đặt bả từ cuối tháng 4/2020.

Để công tác diệt chuột đạt kết quả cao, cần thực hiện diệt chuột đồng bộ ngoài đồng ruộng, tại các công sở, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, cơ sở y tế, đất giao thông...

NGÂN HUYNH

▶ HƯNG HÀ Tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn đạt trên 90%

Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành, các địa phương của huyện Hưng Hà chỉ đạo theo hướng phát triển bền vững. Huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc thu gom, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt, khắc phục cơ bản tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, toàn huyện có 35/35 xã, thị trấn quy hoạch và đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải, trong đó có 22 xã, thị trấn được đầu tư xây dựng lò đốt rác, 13 xã đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải theo phương pháp chôn lấp; 100% các thôn, làng đều thành lập tổ thu gom rác thải. Toàn huyện đã thực hiện trạm lắp 37 điểm đổ rác không đúng quy định theo quy hoạch. Tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn đến nay đạt trên 90%.

Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục duy trì nền nếp việc thu gom rác thải sinh hoạt, khuyến khích xã hội hóa đầu tư việc thu gom và xử lý rác thải. Đặc biệt, tập trung khắc phục và có giải pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện.

MAI THỤ